



12 มีนาคม 2558 หน้า 10

เตือนชาวสวนยางรับมือพายุกูรอน

● นายประสิทธิ์ หมดเสน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาพภูมิอากาศของประเทศค่อนข้างแปรปรวนและมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อชาวสวนยางพาราเสียหาย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งยากที่จะหาทางป้องกันได้ทั้งหมด เนื่องจากเป็นภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถลดความเสียหายได้

“ในการปลูกยาง สกย.จะแนะนำเสมอว่าต้องวางแผนการปลูก ดูทิศทางของลมให้ดี เพื่อวางแผนปลูกที่ไม่ขวางกระแสลม รวมทั้งเลือกพันธุ์ยางที่มีความแข็งแรง ให้ผลผลิตสูง และเป็นถั่วอย่างที่มาจากการดัดตาในถุง หรือโนแปลง แต่ถ้าหากต้นยางเจริญเติบโตแล้ว การตัดแต่งกิ่งควบคุมต้นยางให้เป็นทรงพุ่มก็จะ

ช่วยป้องกันและลดความเสียหายจากลมพายุได้”

รักษาการแทนผู้อำนวยการ สกย.กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากต้นยางได้รับความเสียหาย เอียงโค่น หรือมีกิ่งฉีกขาด จากพายุลมแรง เกษตรกรต้องรีบฟื้นฟูทันที คือให้ตัดแต่งกิ่งที่ฉีกขาดออกทั้งหมดและยกกล้าต้นตั้งขึ้น จากนั้นให้ค้ำยันพองกล้าต้นไว้ประมาณ 5-6 เดือน จนกว่าต้นยางจะแตกใบใหม่

สำหรับสวนยางของเกษตรกรที่เปิดกรีดแล้ว ได้รับความเสียหายจากพายุ หรือवादภัยดังกล่าว สามารถขอรับทุนสงเคราะห์เพื่อทำการปลูกใหม่จาก สกย.ได้ในอัตราไร่ละ 16,000 บาท หรือหากจะเปลี่ยนไปปลูกพืชยืนต้นอื่นๆ เช่น ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล เป็นต้น ก็ได้ทดแทนเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะหากปลูกปาล์มน้ำมันจะได้รับทุนสงเคราะห์ถึง 26,000 บาทต่อไร่ แต่จะต้องเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมันด้วย



ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

12 มีนาคม 2558 หน้า 12

■ เกษตรฯ เพิ่มศักยภาพเกษตรกรรทพ. สร้างโรงงานแปรรูป ปรับเปลี่ยนการผลิตยางปี 58 / 59

กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ปรับแผนการผลิตและจำหน่ายยางพาราปี 2558/59 เน้นสร้างความสมดุลทั้งการผลิต-จำหน่าย ควบคู่ส่งเสริมความร่วมมือการค้าระหว่างประเทศ พร้อมสร้างกลไกสนับสนุนองค์กรเกษตรกรในการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา

กษ. : นายอำนาจ ปะติเส รมช. เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการสนับสนุนองค์กรเกษตรกรในการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนายางพาราในประเทศมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอำนาจกล่าวว่า ได้มีการหารือร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ถึงแนวทางการปรับปรุงแผนการผลิตและจำหน่ายยางพาราปี 2558/59 ซึ่งจะต้องปรับให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับชนิดของสินค้าที่จะเน้นส่งเสริมให้กับเกษตรกร โดยต้องทำให้เกิดความสมดุลทั้งด้านการผลิตและจำหน่าย ไม่เน้นส่งเสริมการผลิตยางบางประเภทมากเกินไป เพราะอาจส่งผลให้ราคายางตกได้ ดังนั้น จึงควรจัดระบบการวางแผนการผลิตและจำหน่ายให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และแนวทางการประสานงานกับหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับยางพารา รวมทั้ง

ประสานความเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานในการพัฒนายางพาราในประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้ายางพาราระหว่างประเทศ เพื่อดึงราคายางในตลาดโลกให้ขยับสูงขึ้น

“ทั้งนี้ จะมีการประชุมสัมมนาการจัดทำโรดแมป (Road Map) ด้านแผนการผลิตและจำหน่ายยางพารา ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ซึ่งตรงกับวันยางพาราแห่งชาติ ที่จังหวัดตรัง โดยผลสรุปจากการประชุมดังกล่าว จะเป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการยาง ปี 2558/59 เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2558”

นายอำนาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการสนับสนุนองค์กรเกษตรกรในการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายที่จะสนับสนุนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้ทำการแปรรูปยางพารา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้า อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับกลไกที่องค์กรเกษตรกรจะเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการแปรรูปยางทั้งช่องทางแหล่งเงินกู้และเงินชดเชย ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการและการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำคู่มือเพื่อเผยแพร่ไปยังองค์กรเกษตรกรที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น



12 มีนาคม 2558 หน้า 9, 13

เกษตร-และสิ่งแวดล้อม



13

กระทรวงเกษตรฯ เร่งปรับแผนการผลิตและจำหน่ายยางพาราปี 2558/59 เน้นสร้างความสมดุลทั้งการผลิต-จำหน่าย ควบคู่ส่งเสริมความร่วมมือการค้าระหว่างประเทศ

เร่งปรับแนวทางผลิต-จำหน่ายยาง เน้นสร้างความสมดุล-พัฒนาการค้าระหว่างประเทศ

นายอำนาจ ปะดิเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ถึงแนวทางการปรับปรุงแผนการผลิตและจำหน่ายยางพาราปี 2558/59 ซึ่งจะต้องปรับให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับชนิดของสินค้าที่จะเน้นส่งเสริมให้กับเกษตรกร โดยต้องทำให้เกิดความสมดุลทั้งด้านการผลิตและจำหน่าย ไม่เน้นส่งเสริมการผลิตยางบางประเภทมากเกินไป เพราะอาจส่งผลให้ราคาขาดตกได้ ดังนั้น จึงควรจัดระบบการวางแผนการผลิตและจำหน่ายให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และแนวทางการประสานงานกับหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับยางพารารวมทั้งประสานความเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานในการพัฒนายางพาราในประเทศเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้ายางพารา ระหว่างประเทศ เพื่อดึงราคาขายในตลาดโลก ให้ขยับสูงขึ้น ทั้งนี้ จะมีการประชุมสัมมนาการจัดทำโรดแมป (Road Map) ด้านแผนการผลิตและจำหน่ายยางพารา ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ซึ่งตรงกับวันยางพาราแห่งชาติ ที่ จ.ศรีสะเกษ โดยผลสรุปจากการประชุมดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการยาง ปี 2558/59 เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2558 ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการสนับสนุนองค์กรเกษตรกรในการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่จะสนับสนุนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้ทำการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้า อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับกลไกที่องค์กรเกษตรกรจะเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการแปรรูปยางทั้ง

ช่องทางแหล่งเงินทุนและเงินอุดหนุน ตลอดจนทั้งขั้นตอนการดำเนินการและการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำคู่มือเพื่อเผยแพร่ไปยังองค์กรเกษตรกรที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา ซึ่งจะทำการดำเนินงานเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น



ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

ชลบุรียื่นรับซื้อยางตามเกณฑ์สร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง/
พัฒนาสมาชิกผลผลิตยางคุณภาพ

วันที่ 10 มีนาคม 2558

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อยางพาราสหกรณ์
กองทุนสวนยาง บ่อทอง จำกัด หลังเกษตรกรยื่นหนังสือร้องเรียนจ่ายราคาถูก ตั้งมาตรฐานสูง
ขณะที่ประธานสหกรณ์ฯ แจงรับซื้อยางตามเกณฑ์โครงการฯ เล็งพัฒนาสมาชิกผลผลิตยาง
คุณภาพชลบุรี:

นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้
มอบหมายให้นางสุวรรณา ทวีกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ และเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การตรวจสอบการรับซื้อยางพารา และการคัดคุณภาพ
ยางพาราของเกษตรกร ตามโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง เนื่องจาก
ได้มีหนังสือร้องเรียน โดยอ้างถึงราคาขายที่องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) รับซื้อถูกกว่าราคาขายที่
รัฐบาลประกาศ และมาตรฐานการคัดคุณภาพยางสูงกว่ามาตรฐานของตลาดทั่วไป และขอให้ส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ามาสังเกตการณ์ในการรับซื้อยางพารา ณ สหกรณ์กองทุนสวนยาง บ่อทอง จำกัด
ดังนั้น นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานเกษตร
จังหวัดชลบุรี และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนคณะกรรมการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ การคัดกรอง
คุณภาพยางพารา และสอบถามข้อเท็จจริงในการรับซื้อยางพารา ตามหนังสือร้องเรียนของ
เกษตรกร

นายประทีป กล่าวว่า ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่สังเกตการณ์ และสอบถามประธานกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ่อทอง จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการฯ พบว่า ในช่วง
แรกที่มีการเปิดรับซื้อยางตามโครงการฯ มีเกษตรกรนำยางมาจำหน่ายให้กับ อ.ส.ย. จำนวนมาก
ขณะที่เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ซึ่งทำหน้าที่ คัดกรองคุณภาพยางให้กับ
อ.ส.ย. มีเพียง 3 คน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการรับซื้อให้แล้วเสร็จภายในแต่ละวัน ทางสหกรณ์
ฯ จึงได้ประชุมร่วมกับ อ.ส.ย. และเกษตรกร เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการโดยได้ข้อสรุปว่า
ให้มีการเพิ่มวันรับซื้ออีกหนึ่งวันต่อสัปดาห์ จากเดิม 2 วัน คือ ทุกวันพุธ-วันพฤหัสบดี เป็น 3 วัน
คือ วันอังคาร-วันพฤหัสบดี และกำหนดโควตาให้เกษตรกรนำยางพารามาขายให้ อ.ส.ย. รายละ
ไม่เกิน 3 ตันต่อวัน พร้อมกำหนดให้มีการลงทะเบียนรับคิวในการนัดวันที่จะนำยางแผ่นดิน



ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

วันที่ 10 มีนาคม 2558


มาขายให้กับ อ.ส.ย. เพื่อที่เกษตรกรจะได้ไม่เสียเวลา ส่วนในด้านราคาขายที่ อ.ส.ย. รับซื้อตามโครงการฯ คือยางแผ่นดิบคุณภาพเหลือง 3 ราคาขึ้นนำตลาดที่ 58.55 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาฟ่อนค้าเอกชนประมูล ประมาณ 51-53 บาทต่อกิโลกรัม

นายประทีป กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะที่ด้านการตัดคุณภาพยางแผ่นดิบของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข้มงวด ซึ่งวิธีการตัดคุณภาพ เจ้าหน้าที่จะดูยางที่ละมัด โดยสุ่มเปิดดูมัดละ 2-4 แผ่น ถ้าผ่านก็จะรับซื้อทั้งมัด แต่ถ้าพบว่ายางแผ่นมีฟองอากาศหรือมีเศษอื่นๆ ปลอมปน ก็จะไม่รับซื้อทั้งมัดเช่นกัน โดยในช่วงแรกของการรับซื้อ มียางพาราของเกษตรกรที่ไม่ผ่านคุณภาพมากพอสมควร จึงสร้างความไม่พอใจให้กับเกษตรกรอยู่บ้าง แต่ทาง อ.ส.ย. ได้พยายามชี้แจงหลักเกณฑ์และเหตุผลที่ต้องรับซื้ออย่างนั้น ซึ่งเกษตรกรได้เข้าใจ และมีเกษตรกรบางรายขอให้สหกรณ์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาเอกสารการพัฒนาคุณภาพการทำยางแผ่นดิบมาแจกจ่ายให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งขอให้สหกรณ์ฯ จัดอบรมให้ความรู้ในการทำยางแผ่นให้มีคุณภาพอีกด้วย ซึ่งทางสหกรณ์ฯ เห็นว่าการเข้มงวดในการตัดคุณภาพยางของเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องที่ดี ถึงแม้จะไม่ถูกใจสมาชิกหรือเกษตรกรบางราย แต่ก็ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราหันมาให้ความสำคัญ เรื่องคุณภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในอนาคตสหกรณ์ฯ มีแนวคิดที่จะพาสมาชิกที่สนใจเรื่องการทำยางแผ่นคุณภาพไปศึกษาดูงานสวนที่นำยางแผ่นมาขายให้กับ อ.ส.ย. และได้รับซื้อมากกว่าร้อยละ 80 ว่ามีเทคนิค วิธีการทำอย่างไร เพื่อนำมาความรู้มาพัฒนาคุณภาพยางของตนเองต่อไป



12 - 15 มีนาคม 2558 หน้า 1, 4 (1)

ยาง 8 หมื่นตัน แลกอาวุธรัสเซีย สต็อกท่วมมูลค่าราว 12 บาท

เกษตรฯหวัง "ปูติน" เยือนไทยกลางปี
ซื้อขาย 8 หมื่นตัน แลกอาวุธรัสเซีย
ซีผู้ส่งออกขายตัดราคาหนักในจีน
ทำรัฐขายไม่ออก สต็อกท่วมโกดัง
ราคาขายทรุดตก.ละ 10-12
บาท หลัง อ.ส.ย.ชะลอซื้อ  4

ยาง 8 หมื่นตัน

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ภายหลังจากจีนได้ตกลงซื้อขายพาราของไทยประมาณ 2 แสนตัน มีกรอบระยะเวลาส่งมอบใน 2 ปี ตั้งแต่ปี 2558-59 และฝ่ายไทยได้ส่งมอบยางจริง 2,000 ตัน ให้แก่บริษัท ไชนา ไท่หนาน รับเบอร์อินดัสตรีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปลายเดือน ธ.ค. 2557 เท่านั้น ก็ยังไม่มีการระบายยางในสต็อกอีก เพราะภายหลังที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รว. กลาใหม่เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำร่วมกับบริษัทเอกชนที่บ้านเกษะโกมล เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา กระทั่ง พล.อ.ประวิตรได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนว่า จะผลักดันราคายางให้ถึงกิโลกรัมละ 80 บาท

เนื่องจากมีเอกชนเสนอให้แนวทางการผลักดันยางให้ถึงกิโลกรัมละ 80 บาท บนเงื่อนไขว่าจะไม่มีการระบายยางออกนอกประเทศ ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ตอบตกลง จึงไม่มีการระบายยางในสต็อกอย่างเป็นทางการ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. จนถึงวันที่ 22 ก.พ. 2558 แต่ก็ไม่สามารถทำให้ราคายางถึงกิโลกรัมละ 80 บาทได้ตามที่สัญญา อย่างไรก็ตาม หลังจากครบ 1 เดือน แผนการที่จะระบายยางให้แก่บริษัท ไชนา ไท่หนาน รับเบอร์ อินดัสตรี กรุ๊ป อีกครั้ง

และทางบริษัทไชน่า ไท่หนานฯ ได้เปิดใบขอรับมอบมาเพิ่ม 40,000 ตัน ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนมี.ค.นี้

แหล่งข่าวกล่าวว่า ฝ่ายไทยจะมีการเจรจากับรัสเซียซึ่งแสดงความสนใจซื้อขาย 80,000 ตัน โดยนายวลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย จะเดินทางมาเยือนไทยเป็นทางการพร้อมเจรจาซื้อขาย ขณะนี้ฝ่ายรัฐบาลไทยกับรัสเซียกำลังประสานแผนการเดินทางมาเยือนไทย คาดว่าอยู่ในช่วงกลางปีนี้ และไทยอาจจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียเป็นการแลกเปลี่ยน

ราคา 10-12 บาท/กิโล

น.ส.อิริณี แดงกนิษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชกล่าวว่า องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ได้ชะลอรับซื้อยางแล้วตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 58 โดยจะชะลอการรับซื้อไปอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา อ.ส.ย.รับซื้อยางปริมาณมาก ทำให้กำลังผลิตของโรงงานอัดก้อน ที่ อ.ส.ย.จัดจ้างไว้ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามการส่งมอบยางที่ อ.ส.ย.ประมูลไว้แล้วยังดำเนินต่อเนื่อง โดยอาศัยกำลังทหารช่วยขนส่งด้วย คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน

น.ส.อิริณีเปิดเผยว่า ราคายางในตลาดกลางหลัง อ.ส.ย.ชะลอรับซื้อ ลดลงถึง 10-12 บาท/กก. โดยราคาวันที่ 10 มี.ค. 58 ยางแผ่นดิบราคา 48.96 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคา 50.72 บาท/กก. ทำให้เกษตรกรและสหกรณ์ชะลอการส่งยางเข้าประมูลเพื่อรอดูท่าทีก่อนว่า อ.ส.ย.จะเข้าประมูลอีกครั้งหรือไม่

ยางค้างสต็อกสหกรณ์ภาคใต้

นายทรงวุฒิ ดำรงกุล เทรียนิกิตคณะ กรรมการเครือข่ายชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย (คยท.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2558 เป็นต้นมา องค์การสวนยาง

(อ.ส.ย.) ได้ปิดรับซื้อขายแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันในโครงการมูลภัณฑ์กันชน เพราะถึงฤดูปิดหน้ายาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มสถาบันเกษตรกรยางพารา เช่น สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น โดยในกลุ่มของตนซึ่งครอบคลุม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ประสบปัญหาทันที เพราะมียางค้างในสต็อก 125 ตัน ที่ไม่สามารถนำออกไปขายยังตลาดกลางยางพาราในโครงการมูลภัณฑ์กันชนได้ในราคา กิโลกรัมละ 63 บาทเศษ

ด้านนายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคเครือข่ายชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มแห่งประเทศไทย (คยท.) กล่าวว่า ข้อมูลเบื้องต้นขณะนี้ปริมาณยางพาราที่ค้างสต็อกในจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 2,400 ตัน สงขลา 3,000 ตัน ตรง 700 ตัน และสต็อก 500 ตัน

จีสร้างปัญหาพบเพอร์ฟินด์

ทั้งนี้ จากการประชุมระหว่างชาวสวนยางพารา ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง และผู้บริหารโครงการมูลภัณฑ์กันชน (Buffer Fund) ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2558 มีการยอมรับว่า มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งทางภาคเครือข่ายจะหารือกับฝ่ายกฎหมายเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อไป และต้องกำหนดเงื่อนไขการขายยางในโครงการมูลภัณฑ์กันชนให้เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางตัวจริง "ตอนนี้สต็อกเต็มหมดแล้ว ทั้งยางในสต็อกเก่า 2.1 แสนตัน และสต็อกใหม่โครงการมูลภัณฑ์กันชนอีกกว่า 1 แสนตันก็ยังไม่ระบายออกไม่ได้ เมื่อถึงเดือนพ.ค.นี้ก็จะเปิดหน้ากรีดยางพร้อมกันทั่วประเทศ ผลผลิตภายในไตรมาสเดียวประมาณ 1.1 ล้านตัน จะบริหารจัดการอย่างไร เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมาก เพราะการนำไปแปรรูปก็ยังไม่มียะไรตีบหน้า"

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า การระบายยางพาราในสต็อกของรัฐไปต่างประเทศที่ผ่านมาทำได้ค่อนข้างลำบาก นอกจากการคัดค้านของกลุ่มเกษตรกรแล้ว มีสาเหตุมาจากผู้ส่งออกยางของไทยขาย



12 - 15 มีนาคม 2558 หน้า 1, 4 (2)

ตัดราคากันค่อนข้างหนัก ราคายางชนิดเดียวกัน มาตรฐานเดียวกันที่ซื้อขายในจีนต่ำกว่าราคาซื้อขายในไทยไม่ต่ำกว่า กก. ละ 5 บาท ยังไม่รวมยางที่รัฐแทรกแซงซื้อในราคาสูงกว่าเอกชนมาก ทำให้นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เตรียมหาทางออกด้วยการบาร์เตอร์เทรดสินค้ายางในสต็อกกับสินค้าของประเทศผู้ซื้อ อาทิ รัสเซีย จีน



12 - 15 มีนาคม 2558 หน้า 2



prachachat business

สามัญสำนึก

พิเชษฐ์ ณ นคร

แก้ปม

บม้จะรับไม้ต่อบริหารประเทศจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แดงมี คสช.เป็นตัวช่วยเบื้องหลัง ทั้งหนุนทั้งผลักดันนโยบายและสามารถพัฒนาการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายภายใต้โรดแมป 3 ระยะที่วางไว้ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เรื่องความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การป้องกันแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ด้านกฎหมาย ด้านต่างประเทศ ฯลฯ

ทั้งหมดนี้แม้แต่ละด้านล้วนมีความสำคัญ แต่เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ และเรื่องปากท้องซึ่งเกี่ยวข้องกับคนทั้งประเทศไม่ว่าจะยากดี มีเงิน นโยบายและผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลจึงกลายเป็นปัจจัยหลักที่อาจชี้เป็นชี้ตาย ไม่ต่างไปจากรัฐบาลทุกยุคสมัยที่ผ่านมา

ไม่แปลกที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะให้นำหนักเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและระงับยวข้ามเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจโดยรวมให้เดินหน้า โดยเฉพาะปีนโยบายเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นองศา ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ผลทางการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ นโยบายเขตเศรษฐกิจการเกษตร หรือโซนนิ่ง การช่วยเหลือเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร การพัฒนาโครงการระบบราง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล และการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) การกระตุ้นการส่งออกและท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ

โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กระทรวงเศรษฐกิจ เสาหลักดูแล อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน ฯลฯ ขณะที่อีกหลายกระทรวงรับบทบาทเป็นหน่วยงานสนับสนุน

อย่างกระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แล้งซ้ำซาก 3,052 ตำบล ขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจัดตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้ศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และจัดตั้งเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งรัดดำเนินการให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ อย่างน้อย 2 พื้นที่ คือ เขตเศรษฐกิจแม่สอด จ.ตาก และเขตเศรษฐกิจจอร์เจียประเทศจ.สระแก้ว

เช่นเดียวกัน การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และการแก้ปัญหาคอร์รัปชันตามนโยบายรัฐบาล ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับผู้ยากไร้ การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันการทำให้ทรัพยากรป่าไม้ และปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ฯลฯ

ขณะที่กระทรวงเสนาหลักต้องรับบทหนัก ทั้งแก้ปัญหาสานงานเก่า สร้างงานใหม่ โดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ นอกเหนือจากต้องเร่งแก้วิกฤตส่งออก ผลพวงจากตลาดต่างประเทศทั้งยุโรป สหรัฐมีปัญหาคอร์รัปชัน จีน ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญยิ่งจะลดตัว โดยยังคงเป้าหมายส่งออกขยายตัวที่ 4% คงเดิม และเร่งแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแล้ว ยังรวมมือกับกระทรวงเกษตรฯ ดูแลภาคการเกษตร โดยเฉพาะข้าว ยางพารา แต่ละงานดูแลอากรยังสาหัสเสาะการ พอ ๆ กับมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเข้าไปไม่ถึง

ที่น่าห่วงคือนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรฯ เช่น การส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่เหมาะสม การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน และเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำที่ขณะนี้ยังไม่ถึงไหน ต่างไปจากการพัฒนาระบบรางของกระทรวงคมนาคม ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ ซึ่งที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวตลอด ล่าสุด การเจรจากับจีนและญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลจะดึงเข้ามาลงทุนร่วมทุนเริ่มมีความคืบหน้า แต่อาจต้องรอจนกว่าจะมีการลงทุนจริงจึงทำให้นักธุรกิจนักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้น

ปีงบประมาณ 2558 ผ่านมาเกือบถึงครึ่งทาง เวลาที่เหลืออีกครึ่งทาง ถ้าจะให้ถึงทุกนโยบายบรรลุเป้าหมายทุกกระทรวงอาจต้องออกแรงสปีดมากกว่านี้

12 มีนาคม 2558 หน้า 1, 6

**รุกจับชื่อ
'ข้าว-ยางพารา'**

ไทยเร่งเงินสรุปกรอบชื่อข้าว 2
ล้านตัน ยางพารา 2 แสนตัน "ฉัตร
ชัย" เตรียมบินถกอีกครั้ง 6 พ.ค.นี้
คาดลงนามสัญญาซื้อขายได้ พร้อมตั้ง
กรรมการร่วม "พาณิชย์-คลัง" เรียกค่า
เสียหาย "จีทูจี" ปลอม หลัง ป.ป.ช.ชี้
มูลมาแล้ว

หน้า... **6**

รุกจับชื่อ 'ข้าว-ยางพารา'

ฉัตรชัยถกอีกกรอบ 6 พ.ค. ตั้งทีมฟ้อง 'จีทูจี' ปลอม

พาณิชย์ ● ไทยเร่งเงินสรุปกรอบชื่อข้าว 2 ล้านตัน ยางพารา 2 แสนตัน "ฉัตรชัย" เตรียมบินถกอีกครั้ง 6 พ.ค.นี้ คาดลงนามสัญญาซื้อขายได้ พร้อมตั้งกรรมการร่วม "พาณิชย์-คลัง" เรียกค่าเสียหาย "จีทูจี" ปลอม หลัง ป.ป.ช.ชี้มูลมาแล้ว

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร ระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 1 ว่า ได้หารือกับนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายตกลงที่จะจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา 2 ชุด เพื่อหารือรายละเอียดเกี่ยวกับเอ็มโอยูซื้อขายข้าวและยางพารา ที่ได้มีการลงนามไปก่อนหน้านี้

โดยในคณะทำงานด้านข้าว ฝ่ายไทยจะมีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้แทน หรือกับบริษัท คอปโก รัฐวิสาหกิจที่ดูแลการนำเข้าข้าวของจีน เบื้องต้นจะหารือถึงวิธีการในการซื้อขายข้าวตามมาตรฐานสากล โดยราคาซื้อขายข้าวจะ

ยึดราคาตลาดเป็นหลัก "ข้าวที่ได้ลงนามกับจีน 2 ล้านตัน ภายใต้กรอบระยะเวลา 2 ปี คือ 2558-2559 เบื้องต้นจีนต้องการข้าวขาว 5% แ่ง เป็นข้าวฤดูกาลใหม่ 1 ล้านตัน และข้าวเก่า 1 ล้านตัน ส่วนกติกายึดราคาตลาดเป็นหลัก" พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

สำหรับคณะทำงานด้านยางพารา โดยผู้แทนฝ่ายไทยที่หารือคือ องค์การสวนยาง (อสนย.) และบริษัท ซีโนเคิน ของจีน ซึ่งหลักการซื้อขายจะคล้ายกับข้าว แต่ราคาตกลงกันว่าไทยจะขายยางพาราให้ในราคาระดับภาพ 2 แสนตัน ซึ่งเงินตกลงว่าจะเร่งลงนามซื้อขายสินค้าเกษตรทั้ง 2 ชนิด และในวันที่ 12 มี.ค. ทางจีนเข้าหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคม เพื่อตกลงรายละเอียดของการลงทุนก่อสร้าง



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร โดยจะใช้โอกาสนี้ลงนามข้อสรุปผลการประชุมคณะทำงานเรื่องข้าวและยางพาราด้วย

อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมฯ ระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 2 จะมีขึ้นครั้งต่อไปในวันที่ 6 พ.ค. ณ กรุงปักกิ่ง คาดว่าจะได้ข้อสรุปในการลงนามสัญญาซื้อขายข้าวและยางพาราอย่างเป็นทางการ พร้อมกับสรุปกรอบการลงทุนรถไฟทางคู่ และเชื่อว่าทางจีนจะเสนอซื้อสินค้าเกษตรรายการอื่นๆ จากไทยเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้าวและยาง และจะมีการทำเอ็มโอยูระหว่างกัน

นอกจากนี้ จะเร่งรัดให้จีนนำเข้าข้าวตามเอ็มโอยูกรอบเดิม 1 ล้านตัน ซึ่งจีนได้มีการนำเข้าไปแล้ว 3 แสนตัน แต่จะแยกการเจรจาเป็นคนละส่วน

สำหรับการประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลแบบยกคลังรอบ 2 ที่มีการเปิดประมูลข้าว 1 ล้านตัน ไปเมื่อวันที่ 6 มี.ค. ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการจากกรมการค้าต่างประเทศ แต่เชื่อว่าข้าวได้ประมาณ 70-80% หรือ 7-8 แสนตันของข้าวที่เปิดระบายทั้งหมด โดยสัปดาห์หน้าจะเสนอนายกรัฐมนตรีให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อขออนุมัติระบายข้าวในส่วนนี้

ส่วนการประชุมร่วมกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ชี้มูลความผิดสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 4 ฉบับ โดยที่ประชุมได้ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังตั้งคณะทำงานขึ้นมาร่วมกันเพื่อสรุปกรอบการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย.

12 มีนาคม 2558 หน้า 14

ฟังการบูรณาการแก้ไขปัญหายางพาราครบวงจร

ฟังงา/ เมื่อเร็วๆ นี้ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา นางอำพัน รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหายางพาราครบวงจร โดยมี นายสุเทพ สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา นายสมมาตร สยามภาค เกษตรจังหวัดพังงา นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยนายสมมาตร สยามภาค เกษตรจังหวัดพังงา ในฐานะกรรมการและเลขานุการการแก้ไขปัญหาลินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด กล่าวว่า คณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาลินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยได้ดำเนินการ

การประมาณการสมดุลยางพาราของจังหวัด ในฤดูกาลผลิต ปี 2558 และ 2559 และดำเนินการโครงการเพื่อแก้ไขปัญหามา โดยการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อใช้ในการรวบรวมยาง จำนวน 6 สหกรณ์ จำนวนเงิน 64,500,000 บาท สนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 4 สหกรณ์ จำนวนเงิน 38,000,000 บาท ลดต้นทุนการผลิต โดยการอบรมเกษตรกรเรื่องการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง จำนวน 2 รุ่น 288 คน ถ่ายทอดเทคโนโลยี

โดยการอบรมเกษตรกร 3 หลักสูตร ได้แก่ การกรีดยางที่มีประสิทธิภาพ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการผสมปุ๋ยใช้เอง การผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ในสวนยาง และการเลี้ยงหมูหลุมในสวนยางจำนวน 1 กลุ่ม 30 คน การสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยการรวบรวมยางจากสถาบันเกษตรกรได้จำนวน 448,974 กิโลกรัม มูลค่า 26,394,802 บาท ชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติถูกต้องจำนวน 15,864 คน จำนวนเงิน 15,864,000 บาท สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริมจำนวน 1,346 คน เงิน 133,239,144 บาท ซึ่ง ธ.ก.ส. อนุมัติแล้ว 627 คน เงิน 55,584,472 บาท สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง 1 บริษัท เงิน 115,000,000 บาท สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา โทรศัพท์ 0-7648-1466 และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา โทรศัพท์ 0-7641-3181



12 มีนาคม 2558 หน้า 7

ไทย-จีน'เร่งวางกรอบซื้อขายข้าว-ยาง

ไทย-จีนเร่งสรุปกรอบซื้อขายข้าว 2 ล้านตัน ยางพารา 2 แสนตัน เตรียมบินถกจีนอีกครั้ง 6 พ.ค.นี้ คาดลงนามสัญญาซื้อขายได้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังหารือประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร ระหว่างไทย-จีน ว่า ได้หารือร่วมกับนายหวัง เสี่ยวเทร รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา 2 ชุด เพื่อหารือรายละเอียดเกี่ยวกับเอ็มโอยูซื้อขายข้าวและยางพารา ที่ได้มีการลงนามไปก่อนหน้านี้

โดยคณะทำงานด้านข้าวฝ่ายไทย จะมีการการค้าต่างประเทศ เป็นผู้แทน หรือกับบริษัท คอปโก รัฐวิสาหกิจที่ดูแลการนำเข้าข้าวของจีน เบื้องต้นจะหารือถึงวิธีการในการซื้อขายข้าวตามมาตรฐานสากล โดยราคาซื้อขายข้าวจะยึดราคาตลาดเป็นหลัก

"ข้าวที่ได้ลงนามกับจีน 2 ล้านตัน ภายใต้กรอบระยะเวลา 2 ปี คือ 2558-2559 เบื้องต้น จีนต้องการข้าวขาว 5% แบ่งเป็นข้าวฤดูกลางใหม่ 1 ล้านตัน และข้าวเก่า 1 ล้านตัน ส่วนกติกาจะยึดราคาตลาดเป็นหลัก" พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

สำหรับคณะทำงานด้านยางพารา โดยผู้แทนฝ่ายไทยที่หารือคือ องค์การสวนยาง (อสย.) และบริษัทซีโนเค็น ของจีน ซึ่งหลักการซื้อขายจะคล้ายกับข้าว แต่ราคาตกลงกันว่า ไทยจะขายยางพาราให้ในราคาดมตรภาพ 2 แสนตัน ซึ่งจีนก็ตกลงว่าจะเร่งลงนามซื้อขายสินค้าเกษตรทั้งสองชนิด และในวันที่ 12 มี.ค.นี้ ทางจีนเข้าหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคม เพื่อตกลงรายละเอียดของการลงทุนก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร โดยจะใช้โอกาสนี้ลงนามสรุปผลการประชุมคณะทำงานเรื่องข้าวและยางพาราด้วย

ทั้งนี้การเจรจาขยายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันทั้ง 2 ฝ่าย จะตั้งผู้แทนเพื่อเข้าร่วมในคณะกรรมการบริหารร่วม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานฝ่ายไทย และมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงการ

ต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าร่วมกับคณะผู้แทนฝ่ายจีน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการตามเอ็มโอยู ภายหลังจากหารือวานนี้ (11 มี.ค.) ซึ่งจะมีการสรุปผลการหารือวันนี้ (12 มี.ค.)

โดยเอ็มโอยูฉบับนี้สำคัญมากที่จะให้เห็นถึงความเชื่อมั่นข้าวไทย ในอดีตไทยส่งออกข้าวไปจีนปีละประมาณ 500,000 ตัน และผลจากเอ็มโอยูฉบับนี้ เป็นสัญญาณที่ดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปตลาดจีนเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 2 จะขึ้นครั้งต่อไปในวันที่ 6 พ.ค. 2558 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน คาดว่าจะได้ข้อสรุปในการลงนามสัญญาซื้อขายข้าวและยางพาราอย่างเป็นทางการ พร้อมกับสรุปกรอบการลงทุนรถไฟทางคู่ และเชื่อว่าทางจีนจะเสนอซื้อสินค้าเกษตรรายการอื่นๆ จากไทยเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้าวและยาง และจะมีการทำเอ็มโอยูระหว่างกัน

นอกจากนี้ จะเร่งรัดให้จีนนำเข้าข้าวตามเอ็มโอยูกรอบเดิม 1 ล้านตัน จีนได้มีการนำเข้าไปแล้ว 3 แสนตัน จะเร่งให้จีนนำเข้าเช่นกันแต่จะแยกการเจรจาเป็นคนละส่วน ส่วนการประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลแบบยกคลังรอบ 2 ที่มีการเปิดประมูลข้าว 1 ล้านตันไปเมื่อวันที่ 6 มี.ค. ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการจากกรมการค้าต่างประเทศ แต่เชื่อว่าขายข้าวได้ประมาณ 70-80% หรือ 7-8 แสนตันของข้าวที่เปิดระบายทั้งหมด โดยในสัปดาห์หน้าจะเสนอขายรัฐมนตรีให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อขออนุมัติระบายข้าวในส่วนนี้ต่อไป

12 มีนาคม 2558 หน้า 7



เจียบเหงา: บรรยากาศภายในตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ เจียบเหงา หลังองค์การสวนยาง (อสย.) ประกาศหยุดประมูลยางใน“โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง” โดยอ้างว่าเป็นฤดูกาลที่ยางผลัดใบและรับซื้อขายในโครงการฯไว้ในปริมาณที่พอสมควรแล้ว

12 มีนาคม 2558 หน้า 7

ไว้อยสย.เบี่ยวจ่ายค้ำยงกว่า106ล.

พรพฤกษ์ ชาวสวนยางพารา 20 จังหวัดทั่วประเทศร้อง อ.ส.ย.จ่ายเงินค้ำชำระกว่า 106 ล้านบาท

เกษตรกรผู้ประกอบการและชุมนุมสหกรณ์ยางพารา 20 จังหวัดทั่วประเทศเรียกร้องให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เร่งจ่ายเงินค้ำชำระกว่า 106 ล้านบาท หลัง อ.ส.ย.เปิดประมูลรับซื้อตามโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางที่ตลาด

กลางยางจังหวัดบุรีรัมย์

นายทวีศักดิ์ อนุศิริ เจ้าหน้าที่งานการเกษตรชำนาญงานตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่รัฐบาลเปิดโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2557 ได้มีเกษตรกรผู้ประกอบการและชุมนุมสหกรณ์จากทั่วประเทศ นำยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันมาขายรวมทั้งสิ้น 13,490,191 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 792,832,517

บาท ในจำนวนนี้ อ.ส.ย.ยังค้างจ่ายอยู่กว่า 106 ล้านบาท

ขณะที่บรรยากาศที่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์เงียบเหงา ไม่มีเกษตรกรแม้แต่รายเดียวนำมาขาย หลัง อ.ส.ย.ประกาศหยุดรับซื้อยางเมื่อวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยอ้างเป็นฤดูกาลที่ยางผลัดใบและรับซื้อไว้ในปริมาณที่พอสมควรแล้ว ซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่เข้าคิวขายกว่า 200 คัน/วัน เพราะสูง

กว่าราคาซื้อขายตามท้องตลาด กิโลกรัม (กก.) ละ 8-10 บาท แต่หากนำมาขายที่ตลาดกลางช่วงนี้ จะได้ราคาเท่ากับท้องตลาดทั่วไป คือ กก.ละ 48-52 บาท

ด้าน นายนิริศ ชำนาญรักษ์ อดีต สส.จังหวัดพิจิตร กล่าวว่ ปัจจุบันราคายางพาราคงไม่ปรับตัวขึ้นหรือหวงเหมือนอดีตที่ผ่านมา ราคายางแผ่นรมควันคงปรับราคาขึ้นไม่เกิน กก.ละ 80 บาท และน้ำยางสดไม่เกิน กก.ละ 65 บาท เนื่องจากตลาดยางพาราโลกรายใหญ่ คือ จีน ปลูกยางใช้เองได้แล้ว และปัจจุบันสามารถกรีดและผลิตได้ถึง 4 ล้านตัน/ปี เท่ากับว่าไม่ต้องซื้อยางจากไทย

นายนิริศ กล่าวอีกว่า รัฐบาลไทยจึงมีความจำเป็นต้องผลิตและแปรรูปยางใช้เองภายในประเทศให้มากขึ้น เช่น นำไปทำถนนซึ่งจะดันราคาสูงขึ้นได้อีก 10-15%

12 มีนาคม 2558 หน้า A 7



ภาพ : อนุจร ราษฎร์

คุมขนยาง

พล.ต.เรืองศักดิ์ สุววัฒนาคะ รองแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะตรวจการขนย้ายยางพาราในโครงการสร้างมูลค่าให้กับชนจากโกดัง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ไปเก็บที่โกดัง จ.ชลบุรี โดยใช้รถบรรทุกกว่า 700 เที่ยว ขนย้ายยางกว่า 2 หมื่นตัน



ไทยบริษัท

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

12 มีนาคม 2558 หน้า 9

ข่าว-ยางไปสร้างทางรถไฟ

● มังกรดูเชิงไทยขอเจรจาอีก 6 พ.ค. ก่อนซื้อจริง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร ระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 1 ว่า ได้หารือร่วมกับนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายตกลงที่จะจัดตั้งคณะทำงานขึ้น 2 ชุด เพื่อหารือรายละเอียดเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) การซื้อขายข้าวจากไทย 2 ล้านตัน และยางพารา 200,000 ตัน ที่ได้ลงนามไปก่อนหน้านี้ โดยคณะทำงานด้านข้าว นั้น ฝ่ายไทยจะมีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้แทนหรือกับบริษัท คอฟโกล รัฐวิสาหกิจที่ดูแลการนำเข้าข้าวของจีน เบื้องต้นจะหารือถึงวิธีการซื้อขายข้าวตามมาตรฐานสากล โดยราคาซื้อขายข้าวจะยึดราคาตลาดเป็นหลัก

“ข้าวที่ได้ลงนามกับจีน 2 ล้านตัน ภายใต้กรอบระยะเวลา 2 ปี คือปี 2558-2559 เบื้องต้นจีนต้องการข้าวขาว 5% แบ่งเป็นข้าวฤดูกลางใหม่ 1 ล้านตัน และข้าวเก่า 1 ล้านตัน ส่วนกติกาจะยึดราคาตลาดเป็นหลัก”

สำหรับคณะทำงานด้านยางพารา มีผู้แทนฝ่ายไทยคือ องค์การสวนยาง (อสย.) และบริษัท ชิโนเค็น ของจีน ซึ่งหลักการซื้อขายจะคล้ายกับข้าว แต่ราคาตกลงกันว่าไทยจะขายยางพาราให้ในราคาระมาณภาพ 200,000 ตัน ซึ่งจีนตกลงจะเร่งลงนามซื้อขายสินค้าเกษตรทั้ง 2 ชนิด และในวันนี้ (12 มี.ค.) จีนจะหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคม เพื่อตกลงรายละเอียดของการลงทุนก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร โดยจะใช้โอกาสนี้ลงนามข้อสรุปผลการประชุมคณะทำงานเรื่องข้าวและยางพาราด้วย

ส่วนการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 2 จะมีขึ้นครั้งต่อไปในวันที่ 6 พ.ค. นี้ ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน คาดว่าจะได้ข้อสรุปในการลงนามสัญญาซื้อขายข้าวและยางพาราอย่างเป็นทางการ พร้อมกับสรุปกรอบการลงทุนรถไฟทางคู่ และเชื่อว่าจีนจะเสนอซื้อสินค้าเกษตรอื่นๆ จากไทยเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้าวและยาง ซึ่งจะมีการทำเอ็มโอยูระหว่างกันด้วย.

12 มีนาคม 2558 หน้า 1 (กลาง) (1)



ไม่ต่ำกว่า 7 วัน 7 คืน
กับการต่อคิวเพื่อ
นำยางพาราลงขาย
กระทั่งล้อยางเทรลเลอร์
คันยักษ์ยังหมดลม...
นับประสาอะไรกับ 'คน'
ที่กำลังจะหมดแรง

เรื่อง : ดาวเรือง รัตนะ / ภาพ : จุฑาทองนวล

ณลานจอดรถตลาดกลาง
ยางพาราที่ใหญ่เสียงหัวร่อ
ต่อกระซิกดังแว่วๆ เป็นระยะ
ในห้วงเวลายามบ่ายแก่ที่แสงแดดหน้าแล้ง
มุ่งแผดเผาผิวกายให้คล้ำดำในบัดดล
สองมือถูกยวบึงแสงสอดสายสายตาหา
ต้นเสียง ชะโงกหน้าซ้ายขวา ถอยหลังเดินหน้า
มองหาหาใครไม่เจอสิ่งมีชีวิต นอกจากขาใหญ่
รถบรรทุกที่ถูกคลุมด้วยผืนผ้าใบสีหม่น
ตระหง่านจอดเรียงรายทั้งระยะห่างเป็นช่อง
เว้นไว้พอแค่คนเดินประเมินด้วยสายตา
200 คันไม่ขาดไม่เกิน

ยางหมดลม คนหมดแรง



12 มีนาคม 2558 หน้า 1 (กลาง) (2)

“น้องสาวถูกระย...มาย”

คำถามสำเนียงปักข์ได้ที่มาพร้อมคำบอก... “น้องลองกอมแล” แปลความได้ว่าให้มองต่ำลง และเมื่อก้มลงมองใต้ท้องรถเทรลเลอร์คันมหรีมา จึงประจักษ์แก่สายตาถึงที่มาของเสียง...

แแนวร่วมขายยาง

“หนุ่มร่างใหญ่” เปลือยกายท่อนบนเผยผิวเข้มคล้ำสไลด์ชาวสวนยางปักข์ได้คาดเอวด้วยผ้าขาวม้าผืนเก่าบนยั้งแฉ่งอยู่บนเปลญวนที่ผูกปลายสองข้างยึดติดกับเหล็กใต้ท้องรถเทรลเลอร์คันโต

เมื่อกวาดสายตาดอกไปในระดับเดียวกันก็ทำให้เห็นวิถีที่แตกต่าง ใต้ท้องรถหลายคันผู้คนนั่งนอนหลับแฉ่งอยู่ใต้เงารถคันใหญ่ที่มีหม้อหุงข้าว จาน ชาม ถูกกองรวมกันบนเสื่ออกผืนขนาดย่อม

ประสิทธิ์ กิจรุ่งวัฒนาการ แแนวร่วมเกษตรกรที่เดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อรอขายยางแผ่นรมควันชิ้น 3 ที่บรรทุกมาเต็มคันรถแต่ต้องมาติดแหง็กกับการเข้าคิวรอขายที่คาดว่าต้องใช้เวลานานถึง 8 วันถ้าประเมินจากตัวเลข ‘199’ บนบัตรคิวสีเขียวที่ได้รับมา ซึ่งจะเรียกเข้าคิวกันเป็นรอบๆ ตามลำดับที่ได้รับ โดยเฉลี่ยวันหนึ่งจะต้องขายได้ประมาณ 200 คิว แต่ ณ สถานการณ์เยี่ยงนี้สามารถลงยางได้แค่ 60 คิว

สภาพแออัดของรถที่จอดเข้าคิวรอ

เป็นเพราะการแห่ขายยางของผู้ประกอบการและเกษตรกรตาม **“โครงการมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง”** ที่รัฐบาลโดยองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ผุดโปรเจกต์เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2557 เป็นต้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดตกต่ำ 3 กิโลกรัม 100 บาทนั้นเองทำให้ยอดซื้อขายยางที่ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่พุ่งกระฉูดจากที่เคยซื้อขายกันตามปกติประมาณ 200 ตันต่อวันแต่พอโครงการมูลภัณฑ์ฯ เกิดขึ้นมา ทำให้เกษตรกรนำยางมาซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น 300-400 ตันต่อวัน

ประสิทธิ์ บอกว่า ปัญหาที่พบตอนนี้คือไม่มีที่ลงยางเพราะยางที่ซื้อไว้ไม่มีการขนย้ายหรือระบายออกไปเก็บข้างนอก ทำให้กระแทกต่อกลไกการซื้อที่ต้องมานั่งเข้าคิวรอเร็วสุดคือ 7 วัน

แม้เจ้าหน้าที่จะไม่บอกก็พอมองออกเพราะยางที่เต็มลานซื้อ คือหลักฐานที่ทุกคนรู้ว่า “ถ้าไม่ขนออกก็ไม่ได้อลงขาย”

ด้วยเหตุนี้หลายชีวิตจึงต้องปักหลัก

ยึดใต้ท้องรถบรรทุกเป็นที่พำนักช่วงรอขายยาง... อย่างไม่มีทางเลือก!

“ผมรอมา 7 วันยังไม่ได้ขาย ติดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์อีกสองวันรวมกัน 11 วันก็ไม่รู้เสร็จไหม แต่ไหนๆ ก็ขนาแล้วทำไงก็ต้องรอ”

ต่างก็มา...เป้าหมายเดียว

คาราวานรถเทรลเลอร์คันแล้วคันเล่าเลี้ยวเข้าตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ แต่ที่ต้องแปลกใจคือป้ายทะเบียนที่เผยให้เห็นที่มาที่ไป

“บุรีรัมย์” “กาญจนบุรี” “ชลบุรี” รวมถึงนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและพัทลุง จัดลำดับการต่อแถวหักเคลิ้นพวงมาลัยคาราวานรถคันโตเข้าไปจอดยังลานตามจุดพิกัดที่มาร์กไว้เพื่อให้ง่ายในการเคลื่อนตัวเข้า-ออก

“ผมจอดรถเข้าคิวรอขายยางเป็นวันที่ 5 แล้วคาดว่าอีก 3 วันน่าจะสามารถลงยางขายได้” **กฤษฎา อยู่ศิริ** หนุ่มใหญ่เจ้าของรถเทรลเลอร์บรรทุกยางที่เดินทางมาจาก

จ.ชลบุรี ให้ข้อมูลอย่างมีความหวัง

หนุ่มเมืองน้ำเค็มรับจ้างขนยางทราบดีว่าความล่าช้าเกิดจากพลาหรือแฉ่งในการลงยางมีไม่เพียงพอทำให้ต้องรอคิวนานแต่ก็ต้องรอเพราะขนาแล้วไม่อยากเสียเวลา

“ช่วงที่รอต้องใช้ชีวิตกินอยู่ใต้ท้องรถเทรลเลอร์ โดยมีเบาะหมกที่สำเร็จรูป รวมถึงอาหารกระป๋องเป็นเมนูหลักเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะหากออกไปกินข้างนอกข้าวแกงจานละ 40 บาทแถมต้องทิ้งรถออกไปไม่คุ้มค่าความเสี่ยง...”

...ชีวิตในช่วงกลางวันที่ดีไปด้วยความร้อนดูไม่แพ้สีสันตอนกลางคืนที่ต้องผูกเปลนอนใต้ท้องรถจนกว่าจะถึงคิวขาย

เมื่อเก้าแก่สั่งให้ขนาขนาขายที่นี้โดยเขาเองก็ไม่รู้รายละเอียดว่าทำไม แต่พอมถึงก็ตกใจ

“ที่มีคนเยอะมากก็ต้องรอนกว่าจะได้ขาย เพราะไม่คุ้มค่าแรง ค่าน้ำมัน หากต้องขนากลับไปอีก จึงไม่มีทางเลือกต้องใช้ชีวิตใต้ท้องรถเพื่อรอขายยางโดยคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 8 วัน” หนุ่มเมืองชลฯ เอ่ย

“ฮึดสู้ชีวิต!” เสียงจามดังแทรกเข้ามาพร้อมไชโยกลืนเครื่องแกงจากปลายจวักของ

ธนากร หมายหยา พ่อครัวจำเป็นที่จำหน่ายปลดระวางหน้าที่พักขนาขนาเทรลเลอร์ขนาขนาจากเมืองตรัง มาวัดตะหวีหลวงแก้วในกระแหม่นร้อนที่ควนคลองคูลังไปทั่วบริเวณ ณ สถานที่ซึ่งมีเพียงเหล่าชายฉกรรจ์



ที่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกัน อย่างน้อยก็ 7 วัน ทำให้การจัดการเรื่องข้าวปลาอาหารเริ่มจะเป็นระบบมากขึ้น

“ผมซื้อข้าวสารมาเตรียมไว้เพื่อจัดเตรียมอาหารเองตามอัตภาพอย่างประหยัด โดยอาศัยขอใช้ไฟเพื่อเสียบหม้อหุงข้าวจากโกดังเก็บยาง ส่วนเตาแก๊สได้เตรียมมาเองเพื่อทำอาหารง่ายๆ ที่สามารถทำเองได้ เช่น ไข่เจียวปลาทอดและแกงส้ม”

มิตรภาพจากเพื่อนคนขนาขนาที่อยู่ในอารมณ์เดียวกันจึงเต็มใจลงขันหาเงินเท่าที่จะแบ่งปันกันได้นำไปซื้อวัตถุดิบมาทำกินกันเองดีกว่าไปซื้อข้าวแกงมากินเพราะไม่อิ่มท้องแถมไม่ถูกปาก



12 มีนาคม 2558 หน้า 1 (กลาง) (3)

ธนาคาร บอกอีกว่า นอกจากเรื่องกินที่พอรับมือแก้ไขเพื่อส่วนรวมได้บ้าง แต่หากเป็นเรื่องอาบ้ำต้องตัวใครตัวมัน!

“โชคดีที่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นชาย ก็อภินำอยู่ที่ไหนก็อภินำที่นั่น ไม่ต้องมีห้องทับมิดชิดให้เสียเวลา แค่มีสบู่ ยาสีฟันและแชมพู... ทุกอย่างก็ฉลุย” ความมั่นใจจากพ่อครัวจำเป็น

ยั้งช้า...ราคายิ่งตก

แม้จะพอปรับตัวรับมือกับการรูดคอยได้บ้าง แต่ถ้าวเลือกได้ คงไม่มีใครอยากรอ...

ทวี จงใจ หนุ่มเมืองตรังรับจ้างขนยางจากกลุ่มสหกรณ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ บอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดตรังบรรทุกยางของเจ้าแก้มมาขายแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าควียาวแต่ก็ต้องมาตามหน้ำที่ จนตอนหนึ่งๆ นอนๆ รอเวลาว่างเลยเข้าสู่วันที่ 7 รถก็ยังนิ่ง ณ ที่จอดเดิม ปัญหาที่ตามมา คือล้อยางรถเริ่มหมดลมจึงต้องคอยเติมประคองไม่ให้รถเสียการทรงตัว ทั้งอีฐู้อีก ท่อนไม้ ท่อนเหล็ก ถูกนำยึดไว้ใต้คานเหล็กช่วยผ่อนแรงยางไม่ให้ต้องแบกรับน้ำหนักเกินตัวเป็นเวลานาน

เมื่อรถทรลเลอร์บรรทุกยางแผ่นเต็มคันรถ จอดหนึ่งทอนแดดและฝนนาน 7 วัน ไม่ขยับเขยื้อน จึงเสี่ยงไม่ได้ที่ยางล้อต้องหมดลมและกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่เจ้าของย่อมต้องคอยเผาระวังไม่กล้าออกไปไหนให้ไกลสายตา

“ยางหมดลมคือสัญญาณเตือนว่า คนก็เริ่มหมดแรงหลายวันผ่านไปขอจำกัดทั้งที่หลับที่นอนย่อมไม่สบายกาย และใจเหมือนนอนอยู่ที่บ้าน ขณะที่อาหารการกินที่ติดด้วย

งบประมาณที่พอแถมท้องจริงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไร้เรี่ยวแรง” ทวี เล่าอย่างแข็งๆ

ผลกระทบของความล่าช้าที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียเวลารอเท่านั้น หากแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรที่เสี่ยงขาดทุนเพราะยางที่บรรทุกมาบนรถถูกจอดทิ้งให้ตากแดด ตากลมผสมน้ำค้างเกิน 168 ชั่วโมงย่อมส่งผลให้ยางขึ้นและขึ้นราในที่สุด

“ความร้อนทำให้ยางละลายติดกันเป็นแผง คุณภาพยางจึงหดหายจากราคายางเกรด A กลายเป็นยางเกรด B และ C” เสียยารำพึงรำพันจาก **กานต์ ลิ้มศรีวิไล** เกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่ในวัย 35 ปีจากเมืองลู่ง ขณะนั่งหอบแฮ็กๆ อยู่ข้างกองยางหลังช่วยเพื่อนร่วมชะตากรรมตีแผ่นยางที่ติดกันเป็นก้อนออกจากกองยางแผ่นรมควันชั้น 3 เกรด A

ตามขั้นตอนการซื้อขายยางตามโครงการมูลภัณฑ์ฯ เมื่อผ่านการซื้อขายตามจุดรับซื้อยางแล้ว อ.ส.ย.คือทีมประสานหลักในการบริหารจัดการและรับผิดชอบในการลำเลียงยางแผ่นไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นการนำไปรมควัน หรืออัดแท่งก็ตาม

หนุ่มสวนยางจากเมืองลู่ง บอกว่ากองยางที่เห็นเต็มลานซ้อนนั้นจะโทษเจ้าหน้าที่ตลาดกลางยางพาราก็ไม่ถูกเพราะตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหากไม่บริหารจัดการอย่างดีคงไม่มีที่ให้รถจอดอย่างที่เห็นทุกวันนี้ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบที่ตลาดกลางยางพาราต้องมารับหน้าเสื่ออย่างที่เห็น เนื่องจากโดยหลักแล้วเมื่อผ่านขั้นตอนการซื้อยาง “ผู้ซื้อ” ณ วันนั้นคือรัฐบาลหรือ อ.ส.ย. และ อคส. (องค์การคลังสินค้า) จะต้องประสานงานกันเพื่อจัดหาโกดังเก็บสินค้าที่ใหม่ก็ได้เพื่อเปิดทางให้สินค้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆ ตามลำดับคือ

“สิ่งที่เป็นอยู่คือไม่มีมีการขนยางแผ่นที่ซื้อไว้ไปเก็บในโกดัง ทำให้พาเลทไม่พอลงยาง การซื้อขายยางก็ไม่เกิดขึ้น คือที่ได้รับเงินไม่ใช่คิวปกติ” สิ่งนี้คือปัญหาเฉพาะหน้าที่ทำให้ “คิวไม่ว่าง”

คิวล้น... เงินฟ้า

ยางแผ่นดิบราคา 58.55 บาทต่อกิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้นสาม 63.15 บาทต่อกิโลกรัม คือมาตรฐานราคาขายในช่วงที่ “โครงการมูลภัณฑ์ฯ” กั้นชนเพื่อรักษาเสถียรภาพยาง” ยังถูกแขวนรอให้รัฐบาลเร่งอนุมัติการจ่ายเงินงวดที่สองอีก 6,000 ล้านบาท หลังจากทีเงินก้อนแรกหมดเกลี้ยงตามกระแสการแห่ขายยางอย่างเห็น

โครงการมูลภัณฑ์ฯ กั้นชนฯ โดยองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) จะใช้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 6,000 ล้านบาท เพื่อรับซื้อยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นรมควันอัดก้อนและยางแท่ง STR20 จากสถาบันเกษตรกร และตลาดกลางยางพาราทั้งตลาดซื้อขายจริง (Spot Market) และตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง (Forward Market) นำมาบริหารจัดการเป็นลักษณะสต็อกหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นมูลภัณฑ์กั้นชนสำหรับลดความผันผวนของราคาขายในตลาด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.ส.ย. ได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทาง และข้อปฏิบัติ

การซื้อขาย และการบริหารจัดการโครงการ โดยจะเข้ารับซื้อเมื่อราคาขายในตลาดอยู่ในระดับต่ำกว่าราคาที่กำหนด และเสนอขายตามความเห็นชอบของคณะทำงาน ระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน (พฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2559) โดยคาดหวังว่า โครงการนี้จะสามารถรักษาเสถียรภาพราคาขายในตลาดไม่ให้เกิดความผันผวนมากจนเกินไป เกือบดูแลให้สถาบันเกษตรกรมีตลาดสำหรับระบายยางเกิดการหมุนเวียนการผลิตและการรับซื้อยางดิบจากเกษตรกรนำมาแปรรูปต่อไป

ความล่าช้าของการซื้อขายที่เกิดขึ้นเกษตรกรที่มาขายก็รู้ดีว่า มีสองเรื่องด้วยกันที่ต้องเร่งแก้ไข 1.เร่งให้อ.ส.ย.เร่งขนยางที่ซื้อออกไปเก็บข้างนอกให้เร็วที่สุดเพื่อเปิดพื้นที่ให้ตลาดกลางฯ สามารถซื้ออย่างต่อเนื่องได้เต็มที่ และ 2.เร่งให้จ่ายเงิน 6 พันล้านบาทโดยเร็ว เนื่องจากเริ่มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรนอกให้เกษตรกรเข้าคิวรอานแล้ว ไม่ได้รับเงินอีก

การรูดคอยที่แสนทรมาณ เมื่อรถบรรทุกยางเริ่มหมดลม... คนรอก็เริ่มหมดแรง... แต่นั่นยังไม่น่าหนักใจเท่า ค่าถามคาใจที่ว่า... หรือรัฐบาลจะหมดเงิน?

12 มีนาคม 2558 หน้า B 11

ปิดดีลรถไฟไทย-จีน ซื้อขายข้าว-ยาง

ต้องเรียกว่าเป็นการประชุมแบบคู่ขนาน เนื่องจากใน ขณะที่การเจรจาความร่วมมือลงทุนรถไฟไทย-จีน มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 10-11 มี.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมและฝ่ายจีนได้ข้อสรุปเบื้องต้นการลงทุนโครงการรถไฟไทย-จีน วงเงินลงทุน 3.28 แสนล้านบาท

ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ และนายหวังเสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 1

โดยได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ระยะเวลา 2 ปี หรือตั้งแต่ปี 2558-2559 จีนต้องการซื้อข้าวขาว 5% จากไทยในปริมาณ 2 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวในฤดูกาลใหม่ 1 ล้านตัน และข้าวเก่า 1 ล้านตัน และทั้งสองฝ่ายตกลงจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อเจรจากำหนดราคาซื้อขายข้าวที่ยืดราคาตลาดเป็นหลัก ตลอดจนวิธีการซื้อขายข้าวที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

“คณะทำงานฝ่ายไทยจะมีกรรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้แทน ส่วนฝ่ายจีนจะเป็นบริษัท คอฟโก เป็นตัวแทน ส่วน

ราคาซื้อขายข้าวจะยึดราคาตลาดเป็นหลัก”

พล.อ.ฉัตรชัย ยังระบุว่า จะเร่งรัดให้จีนนำเข้าข้าวจากไทยตามเอ็มโอยูกรอบเดิมที่ลงนามในรัฐบาลชุดก่อน ซึ่งกำหนดปริมาณซื้อขายข้าวระหว่างกันไม่เกิน 1 ล้านตัน/ปี เป็นเวลา 5 ปี และภายใต้กรอบเอ็มโอยูดังกล่าวจีนได้นำเข้าข้าวจากไทยไปแล้ว 3 แสนตัน เหลือปริมาณที่ไทยสามารถเจรจากับฝ่ายจีนให้นำเข้าข้าวจากไทยได้อีก 7 แสนตัน

สำหรับข้อตกลงการซื้อขายยางพาราภายใต้กรอบความร่วมมือไทย-จีนปริมาณ 2 แสนตันนั้น ฝ่ายไทยและจีนได้ตกลงกับคณะทำงานร่วมทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายไทยมีองค์การสวนยาง (อสย.) เป็นตัวแทน และฝ่ายจีนจะมีบริษัท ซีโนเค็นเป็นตัวแทน ซึ่งคณะทำงานเจรจาหาข้อสรุปการซื้อขายจากไทยมีหลักการคล้ายกับกรณีซื้อขายข้าว แต่ราคาตกลงกันนั้นจะเป็น “ฝ่ายไทยจะขายยางในราคามิตรภาพ”

“ฝ่ายจีนตกลงว่าจะเร่งลงนามซื้อขายสินค้าเกษตรทั้งสองชนิดโดยเร็ว” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว พร้อมระบุว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านความร่วมมือรถไฟไทย-จีน วันที่ 12 มี.ค.นี้ กระทรวงพาณิชย์จะถือโอกาสใช้เวทีนี้ลงนามข้อสรุปผลการประชุมคณะทำงานเรื่องข้าวและยางพารา

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมฯ ระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 พ.ค. ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน พล.อ.ฉัตรชัย คาดว่า จะได้ข้อสรุปในการลงนามสัญญาซื้อขายข้าวและยางพาราอย่างเป็นทางการ พร้อมกับสรุปกรอบการลงทุนรถไฟไทย-จีน

12 มีนาคม 2558 หน้า 7

สศก.แจงผลประเมินมาตรการรัฐ โครงการชดเชยรายได้‘ข้าว-ยาง’

สศก.ประเมินมาตรการชดเชยรายได้ ผู้ปลูกข้าวและชดเชยรายได้ชาวสวนยาง เผย ส่วนใหญ่ได้รับเงินชดเชยแล้วกว่า 90% ร้องรัฐ เพิ่มวงเงินชดเชยและขยายพื้นที่ในปีต่อไป

นายเลอศักดิ์ รุ่งตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กล่าวว่า ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน มาตรการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูก ข้าว ไร่ละ 1,000 บาท และโครงการชดเชย รายได้ชาวสวนยาง โดยให้สศก.ประเมินผล ทั้ง 2 โครงการ พบว่า มาตรการชดเชยรายได้ ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท จากการสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีฤดูกาล ผลิต 2557/58 ระหว่างวันที่ 5 ม.ค.- 6 ก.พ. ที่ผ่านมาจำนวน 833 ตัวอย่าง ในพื้นที่ 18 จังหวัด ทั่วประเทศ พบเกษตรกรเกือบทุกรายทราบว่า มีมาตรการ เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ จากมาตรการแล้ว 95% อีก 5% ไม่ได้รับ เนื่องจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว

ส่วนการได้รับเงินชดเชย เกษตรกร 98% ได้รับเงินแล้ว 2% ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจาก มีการแก้ไขเอกสารเช่นเปลี่ยนชื่อผู้ถือครอง ที่ดิน เปลี่ยนนามสกุล โดยเงินชดเชยที่ได้รับเฉลี่ยรายละ 13,860 บาท

อย่างไรก็ตาม พบเกษตรกร 49% ของ ผู้ได้รับเงินเก็บไว้ลงทุนทำนาครั้งต่อไป 38% ใช้เพื่ออุปโภค/บริโภค 10% ชำระค่าปัจจัยการผลิตข้าวที่ค้างจ่าย 8% ใช้หนี้ผู้ให้กู้ยืม และ 4% ชำระหนี้ ธ.ก.ส.

ทั้งนี้ความพึงพอใจของเกษตรกร พบ เกษตรกร 55% พึงพอใจมาก 36% พึงพอใจ ปานกลาง และ 9% พึงพอใจน้อย เนื่องจาก เงินที่ชดเชยมีน้อยเกินไป จึงต้องการให้ จ่ายเงินชดเชยตามจำนวนพื้นที่ทั้งหมด ควรเพิ่ม พื้นที่ชดเชย และเพิ่มเงินชดเชยเป็น 2,000- 3,000 บาทต่อไร่

สำหรับโครงการชดเชยรายได้ชาวสวนยาง จากการสอบถามชาวสวนยาง ระหว่างวันที่ 6-12 ก. พ.ที่ผ่านมา จำนวน 385 ตัวอย่าง ใน พื้นที่ 42 จังหวัดทั่วประเทศพบว่าชาวสวนยาง เข้าร่วมโครงการ 90 % ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 10% เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบเช่นพื้นที่ไม่มี เอกสารสิทธิ และพื้นที่ยังไม่ได้เปิดกรีด

ส่วนการได้รับเงินชดเชย พบเกษตรกร 78% ได้รับเงินแล้ว แต่ 22% ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากเพ่งยื่นเอกสาร หรืออยู่ในขั้นตอนการ ตรวจสอบรับรองสิทธิ และรอการอนุมัติจ่ายเงิน โดยชาวสวนยางได้รับเงินชดเชยเฉลี่ยรายละ 11,862 บาท ทั้งนี้ เกษตรกร 64% ของผู้ใช้ จ่ายแล้วจะใช้ซื้อปุ๋ย/วัสดุอุปกรณ์สวนยาง 34% สินค้าอุปโภค/บริโภค 10% ชำระหนี้สินค้า บัญชีการผลิตการทำสวนยางที่ค้างจ่าย 10% ชำระหนี้ ธ.ก.ส. และ 9% ชำระหนี้เงินกู้ทั่วไป

ส่วนความพึงพอใจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกร 23% พึงพอใจมาก 54% พึงพอใจปาน กลาง และ 23% พึงพอใจน้อย อยากให้รัฐบาล เร่งแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ เพิ่มเงินชดเชย เป็น 2,000- 3,000 บาทต่อไร่



ไทยบริษัทรubber


ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

12 มีนาคม 2558 หน้า 7

“บุญ” เข้าเวร โขลกข่าว ประจำวัน พุธที่สิบตีที่ 12 มีนาคม 2558..... ■ โครงการสร้างมูลค่าจกกันชน



โขลกข่าว ดำทุกข

เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เป็นโครงการอะไรกันแน่ ชักเข้าชักออก เอาแน่เอาอนไม่ได้..... ■ สัปดาห์ที่แล้ว ออกหนังสือเวียน 9 มี.ค.จะหยุด โครงการมูลค่าจกกันชนฯ บรรดาสหกรณ์กองทุนสวนยางทั้งหลายที่มียางอยู่ในสต็อกรีบนำยางไปขายตลาดกลางกันวันวาย เรื่องราวทำท่าจะบานปลายกลายเป็นม็อบ ที่ปริกษารัฐมนตรีและผู้ว่าฯ ต้องออกมาเจรจา ยางในมือสหกรณ์ถือเป็นยางในเครือข่ายตลาดกลาง โครงการจะรับซื้อไว้ทั้งหมด แต่เจ้าแม่โครงการฯ แฉงไปอีกทาง ยังไม่หยุดประมุล แต่ต้องชะงักพักไป เพราะยางล้นโกดังหาที่เก็บไม่ได้จึงขอเวลาขนย้ายระบายยางไปเก็บไว้ที่ระยองและชลบุรีก่อน..... ■ โครงการของรัฐบาลทำกันลึบๆ ล้อๆ เป็นไม้หลักปักเลนได้เยี่ยงไร รีมื่อไรล่อๆ ในที่ลึบๆ เหมือนที่เขาครหา ทำมาหากินมีต่างจำนำข้าว ยางเวียนเทียน ยางลม เอาอย่างคุณภาพต่ำมาสวมตัวตีราคาเป็นของแพง..... ■ ไหนๆหยุดกรีดยางกันแล้ว เมื่อ คสช.จริงใจจะปราบทุจริต ควรรีบบปิด โกดัง ให้ทหารเฝ้าเครื่องกรีดยางนั้น ระดมตรวจเช็คปุพรมพร้อมกันทุก โกดัง แล้วจะรู้ โกงมีโกงกันแค่ไหนแต่อย่าให้คน อ.ส.ย. และผู้บริหาร โครงการฯ เป็นกรรมการพิสูจน์ เกรงว่าผลสรุปสุดท้ายจะลงเอยแบบเดียวกับยาง 210,000 ตัน ที่ตรวจแล้วไม่พบทุจริต ตรวจหนนั้น เจ้าตำรา ชงเอง-กินเอง-เออเอง แต่ถ้าให้คนกลางมาตรวจจะได้เข้าใจทั่วกันซะที การให้หน่วยงานเจ้าประจำทำทุกที มีกลิ่นทุกครั้ง นั้นเพราะเป็นความเชี่ยวชาญชำนาญทางอาชีพ..... ■ คิดจะปลูก “ถั่วดาวอินคา” ก่อนตัดสินใจควรวหาความรู้ให้ถ้วนถี่ 08.00-17.00 น. เสาร์นี้ มีสัมมนาเชิงวิชาการ “ดาวอินคา พืชใหม่พรววย นำปลูกจริงหรือ?” ไปรับฟังกันได้ที่อาคารวชิราวุธสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.

บุญ

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าห้าหมื่น ก.ก. เข้าประมูล ยางปรับราคาลดลง

แหล่งข่าว สวท.อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ข่าว 11 มีนาคม 2558



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2558 มีราคาตั้งต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 48.69 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 46.17 บาท ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 46.10 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 50.52 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 47.17 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 46.67 บาท / ยางฟอง กิโลกรัมละ 46.67 บาท / ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 42.12 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช จำนวน 54,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคายางประจำวันนี้ ยางแผ่นดิบ ปรับตัวลดลง 27 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยางความชื้น ปรับตัวลดลง 47 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยางแผ่นรมควัน ปรับตัวลดลง 20 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ปรับตัวลดลง 1.30 บาท ต่อ ก.ก. / น้ำยางสด ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์เสนอซื้อที่ 54.85 บาท ต่อ ก.ก. ราคาเสนอขายที่ 56.20 บาท ต่อ ก.ก. / ตลาดโตเกียวอยู่ที่ 57.32 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ตลาดเซี่ยงไฮ้อยู่ที่ 68.39 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 26 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



ตลาดกลางบุรีรัมย์เยี่ยมเหงาหลัง อสย.หยุดประมูลยางโครงการมูลภัณฑ์กันชน

แหล่งข่าว สวท.บุรีรัมย์ วันที่ข่าว 11 มีนาคม 2558

วันนี้ (11 มี.ค.58) บรรยากาศที่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตั้งอยู่ ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์เป็นไปอย่างเงียบเหงา ไม่มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการค้ายาง รวมถึงตลาดเครือข่ายหรือชุมนุมสหกรณ์ นำยางมาขายแม้แต่รายเดียว หลังจากองค์การสวนยาง (อสย.) ได้ออกประกาศหยุดประมูลยางใน “โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย” ซึ่งเป็น 1 ใน 16 มาตรการของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคายางตกต่ำตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.2558 ที่ผ่านมา โดยอ้างว่าเป็นฤดูกาลที่ยางผลัดใบ และรับซื้อยางในโครงการฯ ไว้ในปริมาณที่พอสมควรแล้ว ซึ่งต่างจากก่อนหน้านี้ที่มีเกษตรกร ผู้ประกอบการ และชุมนุมสหกรณ์จากภาคต่างๆ กว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศแห่ขนยางพาราแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน มาเข้าคิวรอขายวันละกว่า 200 ตัน เพราะเนื่องจากราคารับซื้อในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ สูงกว่าราคาซื้อขายตามท้องตลาดกิโลกรัมละ 8 – 10 บาท แต่หากนำมาขายที่ตลาดกลางในช่วงนี้ ก็จะได้ราคาเท่ากับท้องตลาดทั่วไปเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48 – 52 บาท

ด้านนายวิศักดิ์ อนุศิริ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ กล่าวว่า ตั้งแต่เปิดโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ วันที่ 9 ธ.ค.2557 ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ มี.ค.2558 ที่ อสย.ประกาศหยุดประมูลยาง ก็ได้มีเกษตรกรชุมนุมสหกรณ์ และผู้ประกอบการ นำยางพาราแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันมาขายที่ตลาดกลางบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 13,490,191 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ายางที่รับซื้อยาง 792,832,517 บาท ในจำนวนนี้ทาง อสย.ยังค้างจ่ายเงินรับซื้อยางในโครงการอยู่กว่า 106 ล้านบาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุรัชช์ พิรัชญา

Rewriter : มณีนรัตน์ ชาญชัยศิลป์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>